

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มติสภามหาวิทยาลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

มติสภามหาวิทยาลัย

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงบประมาณและการเงิน

การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานทั่วไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๒ พิจารณาเรื่องการศึกษา

๔.๒.๒ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (๔ ปี)

(หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนำเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

ที่	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (เดิม)	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (แก้ไข)	หมายเหตุ
๑	อาจารย์ดวงใจ เนตรตระกูล	ไม่มีการแก้ไข	
๒	อาจารย์จันทรา แซ่ลิ้ว	ไม่มีการแก้ไข	
๓	อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศลย์พิพัฒน์	ไม่มีการแก้ไข	
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมมณ ศรีสุรักษ์	ไม่มีการแก้ไข	
๕	อาจารย์ ดร.จินดา น้าเจริญ	อาจารย์ช่อผกา ธารไทรทอง	ลาออก

ทั้งนี้ สภาวิชาการได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธีรงค์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ให้ข้อสังเกตว่า หน้า ๔๙ ควรตรวจสอบการอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าถูกต้องหรือไม่ และหน้า ๕๓ มีการระบุว่าสำเร็จการศึกษา

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และบรรจุเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงานตีพิมพ์ที่เสนอนี้เป็นผลงานเดียวกับที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่

๒. กรณีผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา เนื่องจากอาจารย์ดังกล่าวเคยมีผลงานจากสถานที่ทำงานเดิมก่อนมาบรรจุเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ กรณีการอ้างถึงมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยขอรับไปตรวจสอบต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัย

๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๔ ปี) (หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๖) เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลเริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดตามที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

พรพิมล วงศ์สุข
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
รองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย